

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

Chủ đề : Gia đình và ngày 20/11

(Thực hiện trong 5 tuần từ ngày 28/10 đến ngày 29/11/2024)

Mục tiêu	Nội dung	
Lĩnh vực phát triển thể chất		
4. Biết và không ăn, uống một số thứ hại cho sức khỏe.	- Không ăn các loại thức ăn (ôi thiu, nấm mốc, hết hạn sử dụng, không uống nước lã, ăn quả xanh.....không uống bia, cà phê... - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì...).	* Hoạt động giờ ăn - Trẻ nhận biết được các thực phẩm và các chất dinh dưỡng của nó - Trẻ thích thú khi ăn rau
8. Nhận biết và phòng tránh một số hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.	- Dạy trẻ phân biệt và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng: - Tránh 1 số hoạt động nguy hiểm khi được nhắc nhở: - Không cười đùa khi ăn uống, không tự ý lấy thuốc uống - Không leo trèo bàn ghế, lan can ... - Không nghịch các vật sắc nhọn - Không theo người lạ ra khỏi nhà, trường lớp + Không đi theo và nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép. * KPXH: - GDKN: + Dạy trẻ tránh xa một số đồ dùng trong gia đình. + Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân. + Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật. + Dạy trẻ kỹ năng tránh xa một số đồ vật, đồ chơi nguy hiểm (dao, cày, cuốc, liềm).	* Hoạt động giờ ăn: Không cười đùa khi ăn uống, không tự ý lấy thuốc uống * Hoạt động mọi lúc mọi nơi : - Không leo trèo bàn ghế, lan can ... - Không nghịch các vật sắc nhọn - Không theo người lạ ra khỏi nhà, trường lớp + Không đi theo và nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép. + Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật. * Hoạt động học : . + Dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân. + Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật.
12. Phối hợp tốt vận động tay, mắt trong đập, ném, bắt bóng.	* Tung, ném, bắt: - Tung bóng lên cao và bắt bằng 2 tay.	* Hoạt động học : - Tung bóng lên cao và bắt bằng 2 tay.

<p>14. Biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động hàng ngày.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp, ghép hình. - Xé, cắt đường thẳng. - Tô, vẽ hình. - Vẽ người thân, nhà, cây. - Cắt thành thạo đường thẳng. - Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. - Biết tết sợi đôi. - Cài, cởi cúc, kéo khóa, khâu, buộc dây dầy. 	<p>*Hoạt động mọi lúc mọi nơi : Lắp, ghép hình- Xé, cắt đường thẳng. - Tô, vẽ hình- Vẽ người thân, nhà, cây. - Cắt thành thạo đường thẳng. - Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. - Biết tết sợi đôi. - Cài, cởi cúc, kéo khóa, khâu, buộc dây dầy</p>
<p>Lĩnh vực phát triển nhận thức</p>		
<p>19. Biết phân loại đồ dùng quen thuộc theo 1-2 dấu hiệu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xoong – nồi; Bát – tô quần áo , dầy dếp 	<p>*. Hoạt động góc Cho trẻ chơi “ Ô cửa bí mật”, tìm các đồ dùng * Hoạt động chiều: Làm bài tập trong vở chủ đề gia đình</p>
<p>35. Biết được họ tên họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình.</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Gia đình của bé + Nhu cầu gia đình bé 	<p>* Hoạt động học + Gia đình của bé + Nhà của bé</p>
<p>38. Một số nhu cầu của gia đình.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhu cầu của gia đình bé. - Đồ dùng trong gia đình. 	<p>* Hoạt động học + Nhu cầu gia đình bé + Một số đồ dùng trong gia đình * Hoạt động mọi lúc mọi nơi Làm bài tập trong vở chủ đề gia đình</p>
<p>41. Kể được tên một số ngày lễ hội lớn và sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày hội cô giáo 20/11 	<p>* Hoạt động học : + Mừng ngày hội của cô giáo 20/11</p>
<p>42. Đếm đối tượng trong phạm vi 10</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. * LQVT: + Toán số 3 (tiết 1) 	<p>* Hoạt động học : + Toán số 3 (tiết 1); *. Hoạt động góc - Cho trẻ chơi các trò chơi gắn theo số lượng *. Hoạt động chiều - Thực hiện các bài tập trong sách bé làm quen với toán</p>

<p>43. Biết đếm, so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - So sánh hai con số giống (khác) giữa hai nhóm đối tượng có cùng số lượng, khác nhau về số lượng. - Trẻ nói được từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. - Trẻ biết thêm, bớt đối tượng để tạo sự bằng nhau. <p>* LQVT: + Toán số 3 (tiết 2)</p>	<p>-Hoạt động mọi lúc mọi nơi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - So sánh hai con số giống (khác) giữa hai nhóm đối tượng có cùng số lượng, khác nhau về số lượng. - Trẻ nói được từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. -Trẻ biết thêm, bớt đối tượng để tạo sự bằng nhau <p>* Hoạt động học : + Toán số 3 (tiết 2)</p>
<p>50. Nhận biết được sự giống và khác nhau giữa các hình tròn, hình vuông, tam giác, chữ nhật và nhận biết các khối qua các dấu hiệu, đặc điểm nổi bật.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy trẻ phân biệt hình vuông với hình chữ nhật - Dạy trẻ phân biệt hình tam giác với hình tròn - Dạy trẻ phân biệt hình tròn với hình vuông, hình tam giác với hình chữ nhật. - Nhận biết phân biệt: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 	<p>* Hoạt động học :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy trẻ phân biệt hình vuông với hình chữ nhật <p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy trẻ phân biệt hình tròn với hình vuông, hình tam giác với hình chữ nhật. - Dạy trẻ phân biệt hình tam giác với hình tròn - Nhận biết phân biệt: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ		
<p>58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc</p>	<p>Tích chu (Truyện cổ VN), Cây Khế (Kim Tuyền);</p>	<p>* Hoạt động học : + Truyện : - Tích chu - Cây Khế</p>
<p>62. Thích nghe, hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ, câu truyện, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ. đóng kịch, kể lại chuyện đã được nghe phù hợp với chủ đề.</p>	<p>Thơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em yêu nhà em (Đàm Thị Lam Luyến); - Thăm nhà bà (Như mạo); - Em là cô giáo (Lê Thị Hồng Mai); <p>Truyện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tích chu (Phỏng theo truyện); - Cây Khế (Kim Tuyền); 	<p>* Hoạt động học : + Thơ : - Em yêu nhà em - Em là cô giáo</p>
Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội		

<p>63. Trẻ biết được những sở thích, khả năng của bản thân và chấp nhận sở thích của người khác.</p>	<p>- Nói được điều bé thích, không thích những việc bé có thể làm được thích gấp khăn trước lúc vệ sinh, chuẩn bị bàn ăn cùng cô, cất dọn đồ chơi gọn gàng - Sở thích đi du lịch cùng bố mẹ, đi siêu thị, chơi đá bóng, thả diều,</p>	<p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi : Nói được điều bé thích, không thích những việc bé có thể làm được thích gấp khăn trước lúc vệ sinh, chuẩn bị bàn ăn cùng cô, cất dọn đồ chơi gọn gàng - Sở thích đi du lịch cùng bố mẹ, đi siêu thị, chơi đá bóng, thả diều</p>
<p>69. Trẻ thực hiện được một số quy định trong gia đình, trường lớp mầm non và nơi công cộng.</p>	<p>- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).</p>	<p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi : - Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).</p>
<p>Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ</p>		
<p>76. Vui sướng vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng</p>	<p>- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.</p>	<p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi : Trẻ bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.</p>
<p>77. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca vận động phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc: Vỗ tay, dậm chân, nhún nhảy, múa, trò chơi, biểu diễn cuối chủ đề theo nhịp bài hát, bản nhạc.</p>	<p>- Nhà của tôi (Thu Hiền); - Múa cho mẹ xem - Cả nhà thương nhau - Mẹ và cô</p>	<p>* Hoạt động học : + Dạy VĐTTC: Cả nhà thương nhau +Múa minh họa: Múa cho mẹ xem +Dạy hát : “Nhà của tôi” + DạyVDTLC : Mẹ và cô + Biểu diễn cuối chủ đề</p>
<p>78. Thích nghe nhạc, nghe hát: chú ý lắng nghe, nhận ra giai điệu quen thuộc.</p>	<p>+ Nghe hát :, ba ngọn nến lung linh, Chỉ có một trên đời, Bó là tất cả ,Cho con</p>	<p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi : + Nghe hát : ba ngọn nến lung linh, Chỉ có một trên đời, ,Cho con,Cô nuôi dạy trẻ</p>

79. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc.	-Trò chơi: Ai nhanh nhất; Nghe âm thanh tìm đồ vật; Bao nhiêu bạn hát; Tai ai tinh; Tai ai tinh Tiếng hát ở đâu; Hát theo hình vẽ, son mi, Tai ai tinh, Nghe tiết tấu tìm đồ vật, nghe âm thanh tìm bạn, hãy nhảy cùng tôi	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi - Hãy nhảy cùng tôi - Tai ai tinh - Ai nhanh nhất
80. Trẻ biết làm lồm, đồ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết	+ Nặn một số đồ dùng trong gia đình bé	* Hoạt động góc : + Nặn một số đồ dùng trong gia đình bé
81. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.	- Vẽ tô màu ngôi nhà; Vẽ, tô màu người thân trong gia đình; Xé dán bông hoa trang trí cửa sổ;	* Hoạt động học : + Vẽ , tô màu người thân trong gia đình, + Vẽ , tô màu ngôi nhà + Xé dán bông hoa trang trí cửa sổ;
82. Trẻ biết nói lên ý biết nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình và nhận xét sản phẩm - Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi - Trẻ nhận xét sản phẩm của bạn và nêu ý tưởng về sản phẩm đó - Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
83. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm.	Sử dụng các nguyên vật liệu để làm đồ dùng về gia đình, làm nhà, làm người từ rơm rạ... - Làm quà tặng cô, bà mẹ	* Hoạt động học : + Làm thiệp tặng cô *Hoạt động góc : Sử dụng các nguyên vật liệu để làm đồ dùng về gia đình, làm nhà, làm người từ rơm rạ...

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
“GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ”**

Thời gian thực hiện tuần 1 từ ngày 30/10 - 03/11/2023

Thứ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
ĐT- Chơi- TDS	- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp sau đó tập TDS - Tập thể dục sáng với bài: Cả nhà thương nhau				
Hoạt động học	P TNT Kp xh: Ngôi nhà của bé	PTTC KN Dạy trẻ tự bảo vệ bản thân	P TNT : Toán : Số 3 (Tiết 1)	PTTM Tạo hình: Vẽ tô màu ngôi nhà (đề tài)	PTTM: Âm nhạc - VD TTC: Cả nhà thương nhau - NH“ Ba ngọn nến lung linh ”
Chơi hoạt động ở các góc	+ Góc phân vai: Gia đình, Mẹ con, Bán hàng, Nấu ăn. Bác sỹ + Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề gia đình. Vẽ, tô màu người thân trong gia đình. Cắt, xé dán làm khung ảnh gia đình. + Góc học tập- Sách: Xem sách, tranh ảnh về gia đình. Chơi lô tô về gia đình. Chơi: “Sắp xếp theo thứ tự”. Trò chơi: “Ô ăn quan”. Làm an bum về gia đình. Xếp số lượng tương ứng trong phạm vi 2. + Góc xây dựng- lắp ghép: Xây ngôi nhà của bé, xếp đường về nhà. + Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây . In vân tay trên cát. Chơi với cát nước HĐTT: Tập nhảy erobic “Gia đình nhỏ Hạnh Phúc to”				
Chơi ngoài trời	+ HĐCMD: Quan sát : Bầu trời quang cảnh thiên nhiên. Quan sát cây vú sữa. QS hoa cúc , Dạo chơi sân trường. Nhật lá, sỏi xếp hình. + TCVD: “Gà trong vườn rau”; “Kéo co”; “Tìm đúng số nhà”; “Mèo đuổi chuột”; “Lộn cầu vòng”; “Rồng rắn lên mây” + Chơi tự do: Chơi với các nguyên liệu: Hột hạt, lá cây, phấn,.. Chơi theo ý thích HĐTT : Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vận động « Mèo đuổi chuột »				
Ăn ngủ	- Trong giờ ăn: cô nhắc nhở trẻ các từ như“mời cô”, “mời bạn” trước khi ăn cơm và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói. Rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn, Trong khi ngủ: Để trẻ dễ dàng vào giấc ngủ và có giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi để kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.				
Hoạt động chiều	- Hướng dẫn Trò chơi: “Gia đình của bé”(Tr 35) - Cho trẻ nghe hát Quốc ca - Làm quen bài thơ: ‘Thăm nhà bà’ - Làm quen bài hát: “Cả nhà thương nhau” (Phan Văn Minh); - Lao động vệ sinh Nêu gương cuối tuần				

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
“NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA BÉ ”**

Thời gian thực hiện tuần 2 từ ngày 04/11 - 08/11/2024

Thứ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
ĐT- Chơi- TDS	- Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp sau đó tập TDS - Tập thể dục sáng với bài: Cả nhà thương nhau				
Hoạt động học	P TNT Kphx: Những người thân yêu của bé (P TNT Toán Số 3 (Tiết 2)	PTTM Tạo hình: Vẽ tô màu người thân trong gia đình (Đề tài)	PTNN Truyện : Tích chu	PTTM: Âm nhạc -Dạy hát : “Cả nhà thương nhau” - TC: Nhảy theo giai điệu
Chơi hoạt động ở các góc	+ Góc phân vai: Gia đình, Mẹ con, Bán hàng, Nấu ăn. Bác sĩ + Góc nghệ thuật: Hát bài Cả nhà thương nhau. Cắt dán ngôi nhà . + Góc học tập- Sách: Xem sách, tranh ảnh về gia đình. Chơi lô tô về gia đình. Chơi: “Sắp xếp theo thứ tự”.Trò chơi: “Ô ăn quan”. + Góc xây dựng- lắp ghép: Xây ngôi nhà của bé, xếp đường về nhà. + Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây . In vân tay trên cát. Chơi với cát nước - HĐTT : Đồng diễn ‘Mẹ yêu ơi”				
Chơi ngoài trời	+ HĐCMBĐ: Quan sát : Bầu trời quang cảnh thiên nhiên. . QS luống hoa, Đạo chơi sân trường. Nhật lá, sỏi xếp hình. + TCVĐ: Đá bóng vào gôn ; “Kéo co”; “Tìm đúng số nhà”; “Mèo đuổi chuột”; “Lộn cầu vòng”; + Chơi tự do: Chơi với các nguyên liệu: Hột hạt, lá cây, phấn,.. Chơi theo ý thích - HĐTT : Đồng diễn ‘Mẹ yêu ơi”				
Ăn ngủ	- Trong giờ ăn: cô nhắc nhở trẻ các từ như “mời cô”, “mời bạn” trước khi ăn com và tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn qua nét mặt, cử chỉ, lời nói. Rửa tay trước khi ăn và sau khi ăn, Trong khi ngủ: Để trẻ dễ dàng vào giấc ngủ và có giấc ngủ sâu, ngủ đủ giấc. Trong giờ ngủ cô quan sát theo dõi để kịp thời xử lý những tình huống có thể xảy ra.				
Hoạt động chiều	- Hướng dẫn Trò chơi: “Đây là cái gì , làm bằng gì” - Cho trẻ nghe hát Quốc ca - Làm quen Câu chuyện “Tích Chu” - Làm quen bài hát: “Nhà của tôi ” - Lao động vệ sinh Vui văn nghệ - Nêu gương cuối tuần				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH BÉ
(Thực hiện tuần 3 từ ngày 11/11- 15/11/2024)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi, thể dục sáng	<p>* Đón trẻ :Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở , nhắc trẻ chào cô , chào bố mẹ và hướng dẫn trẻ các tranh ảnh về đồ dùng gia đình của bé</p> <p>* Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp</p> <p>* Thể dục sáng: Tập động tác chân, tay, bụng, bật kết hợp bài hát “ Cả nhà thương nhau ”</p>				
Hoạt động học	<p>P TNT. Kpkh: Đồ dùng trong gia đình bé</p>	<p>PTTC Kỹ năng Dạy trẻ phòng tránh điện giật</p>	<p>PTTM Tạo hình : Vẽ, tô màu ngôi nhà (Ý thích)</p>	<p>PTNN Thơ “ Em yêu nhà em</p>	<p>PTTM - DVĐ M “Múa cho mẹ xem ” - NH : “ Chỉ có một trên đời”</p>
Chơi, Hoạt động góc ở các góc	<p>* Góc phân vai: Gia đình mua sắm,cửa hàng thực phẩm, bác sĩ, nấu ăn</p> <p>* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây ngôi nhà, lắp ghép đồ dùng gia đình</p> <p>*Góc học tập: Phân nhóm đồ dùng theo công dụng chất liệu, chơi với số lượng tương ứng</p> <p>- Góc sách: làm album về các kiểu nhà, các đồ dùng gia đình</p> <p>* Góc nghệ thuật: vẽ, cắt dán đồ dùng gia đình, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình,chơi với dụng cụ âm nhạc</p> <p>* Góc thiên nhiên: KP thử nghiệm khoa học vui: sỏi, cát, nam châm</p> <p>- HĐTT : Cho trẻ tập bài “ Vòng tay ba mẹ”</p>				
Chơi ngoài trời	<p>* Hoạt động có mục đích : Quan sát cây ,Quan sát các kiểu nhà khác nhau, đọc thơ , nghe kể chuyện ,quan sát thời tiết, vẽ tự do trên sân</p> <p>* Trò chơi vận động : Người làm vườn, Mèo đuổi chuột, Tìm về đúng nhà, kéo co, lộn cầu vồng.</p> <p>* Chơi tự do : Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường</p> <p>- HĐTT : Tổ chức giao lưu với lớp nhỡ B Trò chơi “ Ròng rã lên mây”</p>				
Ăn, ngủ	<p>- Giới thiệu các món ăn, các nhóm chất dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ. Nhắc nhở trẻ có thói quen vệ sinh vãn minh trong ăn uống.</p> <p>- Tổ chức cho trẻ cùng cô chuẩn bị sắp ngủ, chiếu gối.</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi mới “Kéo co”</p> <p>- Làm quen với bài thơ “ Lấy tăm cho ”</p> <p>- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề. Chơi tự chọn</p> <p>- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ</p>				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NGÀY HỘI CỦA CÔ
(Thực hiện tuần 4 từ ngày 18/11- 22/11/2024)

Thứ -HD	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi , thể dục sáng	<p>* Đón trẻ :Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở , nhắc trẻ chào cô , chào bố mẹ và hướng dẫn trẻ các tranh ảnh về đồ dùng gia đình của bé</p> <p>* Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp</p> <p>* Thể dục sáng: Tập động tác chân, tay, bụng, bật kết hợp bài hát “ Đền với cô ”</p>				
Hoạt động học	<p>P TNT. K pxx: Ngày nhà giáo VN 20/11</p>	<p>PTTM Tạo hình “ Làm thiệp tặng cô”</p>	Nghỉ 20/11	<p>PTNN Thơ : Em là cô giáo</p>	<p>PTTM - DVĐ TTC “Cô và mẹ” - NH : “ Cho con”</p>
Chơi, Hoạt động góc ở các góc	<p>* Góc phân vai: Gia đình mua sắm,cửa hàng thực phẩm, bác sỹ, nấu ăn</p> <p>* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây ngôi nhà, lắp ghép đồ dùng gia đình</p> <p>*Góc học tập: Phân nhóm đồ dùng theo công dụng chất liệu, chơi với số lượng tương ứng</p> <p>- Góc sách: làm album về các kiểu nhà, các đồ dùng gia đình</p> <p>* Góc nghệ thuật: vẽ, cắt dán đồ dùng gia đình, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình,chơi với dụng cụ âm nhạc</p> <p>* Góc thiên nhiên: KP thử nghiệm khoa học vui: sỏi, cát, nam châm</p> <p>* HĐTT : Tập đồng diễn “ Cô Giáo em là Hoa Ê Ban”</p>				
Chơi ngoài trời	<p>* Hoạt động có mục đích : Quan sát cây ,Quan sát các kiểu nhà khác nhau, đọc thơ , nghe kể chuyện ,quan sát thời tiết, vẽ tự do trên sân</p> <p>* Trò chơi vận động : Người làm vườn, Mèo đuổi chuột, Tìm về đúng nhà, kéo co, lộn cầu vồng.</p> <p>* Chơi tự do : Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi với đồ chơi trên sân trường</p> <p>* HĐTT : Tập đồng diễn “ Bông hồng tặng cô”</p>				
Ăn, ngủ	<p>- Giới thiệu các món ăn, các nhóm chất dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ. Nhắc nhở trẻ có thói quen vệ sinh vắn minh trong ăn uống.</p> <p>- Tổ chức cho trẻ cùng cô chuẩn bị sắp ngủ, chiếu gối.</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi mới “Kéo co”</p> <p>- Tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11</p> <p>- Cho trẻ thực hiện vở chủ đề. Chơi tự chọn</p> <p>- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ</p>				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NHU CẦU GIA ĐÌNH

(Thực hiện tuần 5 tuần từ ngày 25/11– 29/11/2024)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng	<p>* Đón trẻ :Cô đón trẻ với thái độ ân cần , niềm nở , nhắc trẻ chào cô , chào bố mẹ và hướng dẫn trẻ các tranh ảnh về nhu cầu gia đình bé</p> <p>* Chơi tự chọn : Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp</p> <p>* Thể dục sáng: Tập động tác chân, tay, bụng, bật kết hợp bài hát “ Cả nhà thương nhau ”</p>				
Hoạt động học	<p>P TNT. K PXH: Nhu cầu gia đình bé (Nhu cầu ăn)</p>	<p>PTTC - VĐCB : “Tung bóng lên cao và bắt bóng” TC : “Đá bóng vào gôn”</p>	<p>P TNT Toán - Nhận biết phân biệt: hình vuông, hình chữ nhật.</p>	<p>PTNN Truyện “ cây khế”</p>	<p>PTTM Biểu diễn cuối chủ đề :</p>
Chơi, Hoạt động ở các góc	<p>* Góc phân vai: Gia đình mua sắm, cửa hàng thực phẩm, bác sỹ, nấu ăn</p> <p>* Góc xây dựng - lắp ghép: Xây ngôi nhà bé ở, lắp ghép đồ dùng gia đình</p> <p>*Góc học tập – sách truyện: Phân nhóm đồ dùng theo công dụng chất liệu, chơi với số lượng 2, ô ăn quan, gắp nắp chai, xem tranh truyện về chủ đề, làm album</p> <p>. * Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu các đồ dùng trong gia đình, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình,</p> <p>* Góc thiên nhiên: KP thử nghiệm khoa học vui: sỏi, cát, nam châm</p> <p>- HĐTT: Tổ chức cho trẻ nhảy eorobich bài “ Gia đình nhỏ hạnh phúc to”</p>				
Chơi ngoài trời	<p>* Hoạt động có mục đích : Quan sát thời tiết , đọc thơ, vẽ ngôi nhà trên sân, nhặt sỏi xếp nhà, quan sát cây hoa mười giờ</p> <p>* Trò chơi vận động : Rồng rắn lên mây , mèo đuổi chuột, kéo co, ném bóng vào rổ, Cáo và thỏ</p> <p>* Chơi tự do : Với thiết bị trên sân , với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn</p> <p>- HĐTT: Tổ chức cho trẻ nhảy eorobich bài “ Gia đình nhỏ hạnh phúc to”</p>				
Hoạt động ăn, ngủ	<p>- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh , lau miệng sau khi ăn</p> <p>- Cô cùng trẻ chuẩn bị sạp chiếu gối. Nhắc trẻ đi vệ sinh các nhân , uống nước và lên ngủ</p>				
Hoạt động chiều	<p>- Hướng dẫn trò chơi mới “ Chó sói xấu tính”. Chơi theo ý thích</p> <p>- Làm bài tập trong vở chủ đề gia đình : Lao động chăm sóc cây , chúc mừng sinh nhật , phương tiện đi lại của gia đình , khi nhà có khách</p> <p>- Làm bài tập trong vở thủ công “ Làm khung ảnh gia đình”</p> <p>- Làm quen truyện “Cây Khế”</p> <p>- Lao động vệ sinh. Nêu gương cuối tuần .Trẻ chuẩn đồ dùng cá nhân và</p>				